

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SYNTEC – ขอบ (แต่ไม่ถนัด ก็ดูจังหวะ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้บ่อยๆ นั่นแหละครับว่า การเล่นหุ้น จะมีหลากหลายแบบ

ซึ่งแบบที่เรียกว่า นักเก็งกำไรระยะสั้นๆ หรือ นักซึ่งอะไรทำนองนั้น อาจจะต่างจากนักเก็งกำไรแบบอื่นๆ นะ ครั้นจะให้ว่ากันให้ถี่อีก เอาแบบละเอียดเลยนั้น มันก็จะยาวเกินไปหน่อย มีหลายๆ อย่างต้องดู ต้องใช้ดู... เอาเป็นว่า ทุกท่านที่จะเข้ามาเล่นหุ้นนั้น ต้องรู้ตัวเอง รู้สไตล์ตัวเองดี ว่าเป็นแบบไหน จะลงทุน จะเก็งกำไร และการเก็งกำไรนั้น ก็จะเป็นนักเก็งแบบไหนอีกต่างหาก... การค้นหาตัวเอง รู้ตัวตน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลย แล้วก็ค่อยก้าวเข้าไป รู้ถึงหุ้นสไตล์ของตัวเองตามมาก็ได้ แล้วหลังจากนั้น ก็ค่อยไปหาเครื่องมือที่จะช่วยดู ถ้าลงทุนจริง ก็อาจจะใช้เครื่องมือด้านปัจจัยพื้นฐานมากหน่อย ถ้าเป็นนักเก็งกำไร ก็จะเน้นเครื่องมือในทาง ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งก็อาจจะหลากหลายหน่อย ตามรูปแบบของนักเก็งกำไรระยะต่างๆ... อันนี้ ยังไม่ได้เอ่ย ถึงการดูนิสัยที่หุ้นแสดงให้เห็นเลยนะเนี่ย หุ้นเก็งกำไร จะขึ้นจะลง จะขึ้นไกล จะนิ่งนาน แค่นั้นอย่างไร มันก็ต้องดูนิสัยของคนเข้ามาสิงอยู่ในหุ้นนั้นๆ ประกอบด้วย... แล้วอีกหน่อยนะ การเรียนรู้ ในเรื่องหุ้น จะเริ่มมีการเรียนทางออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่ๆ ละครับ มีทั้งเก็บตังค์ มีทั้งเรียนฟรี ... รวมไปถึงงานสัมมนาเรื่องหุ้นต่างๆ นานา อีกมากมายที่เรา เคยเห็นกันนั้น อาจจะหันมาจัดทางออนไลน์ได้เช่นกันครับ เรียกว่าวิถีใหม่ ของการให้ความรู้เรื่องหุ้น ... ก็ดูกันดีๆ นะครับ จะเลือกเรียนอะไรยังไง มันคุ้มหรือไม่คุ้ม ท่านท่านนั้น ที่จะตัดสินใจเอง ของแพงก็เชื่อว่าดี... และของดี ก็เชื่อว่าแพง มันมีทั้งนั้นแหละครับ

ดูตามเกม... จริงๆ ก็ถือว่าในระยะ 3 วัน เป็นการขึ้นที่แรงเหมือนกันนะครับ การซื้อเกมนี้ ก็ต้องกล่าวว่าเป็นเกมของการไล่ตาม หรือตามน้ำทั้งนั้น การเข้าไล่ ก็ต้องพร้อมกับการโดดหนีให้ทันด้วย

- แนวรับ** : ... 1.58-1.55 และ **ต้องไม่หลุด 1.50 จึงจะยุติ**
- เป้าหมาย** : ... ตาม **Pattem** ก็หวัง 1.8-1.9 หรือ **อาจจะ มี 2.0**

Price Chart...(SYNTEC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SYNTEC... มาจากรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เดิมๆ ที่เราชอบเอามาดูในระยะนั้นะครับ ส่วนเรื่องของเส้น MA. ระยะสั้น ก็เป็นแนวโน้มทางขึ้น โดยหลายๆ ท่านก็ถามว่า เส้น MA. ระยะสั้นนั้น จะไปเท่าไร... จริงๆ แล้ว ก็จะอยู่ระดับ 20-30 วันนะครับ แล้วแต่ถนัดหรือปรับให้เข้ากับหุ้นเก็งกำไรที่ท่านดูอยู่ แต่ทั้งนี้ มันจะขึ้นอยู่กับค่าของ MA. มากกว่าจะอย่าไปพึ่งกับการที่ราคาอยู่เหนือเส้น หรือต่ำกว่าเส้นเพียงอย่างเดียว... สรุปว่า จริงๆ ตัวนี้ ถ้าเล่นจริงๆ ราคาแถวๆ 1.30 นั้น เราน่าจะต้องมีหุ้นมาก่อนแล้ว หรือการผ่าน 1.35-1.40 ขึ้นมาได้นั้น ก็ต้องตามน้ำมาแล้ว การมาซื้อตรงนี้ ก็พอได้ แต่ก็ต้องมีทางหนีไวให้พร้อม